

UBND QUẬN LÊ CHÂN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 117/PGD&ĐT

Quận Lê Chân, ngày 9 tháng 8 năm 2023

V/v thực hiện “Chiến lược quốc gia
về phòng, chống tác hại của thuốc lá
đến năm 2030”

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở,
Tiểu học và Trung học cơ sở, Chủ cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thực.

Căn cứ Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 10/7/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030”.

Thực hiện Công văn số 2111/SGDDĐT-GDTH ngày 09/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện “Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030”. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các nội dung cụ thể như sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp liên ngành đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá

Tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; các quy định của pháp luật có liên quan để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; đề cao tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Kiên toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá hằng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục.

Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ sở giáo dục; niêm yết quy định/nội quy treo tại phòng làm việc; đưa nội dung không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào trong tiêu chí đánh giá thi

đưa, khen thưởng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ sở giáo dục.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; lấy kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

2. Tăng cường và đổi mới hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá, tổ chức các hoạt động truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp... đề xuất tăng cường lồng ghép vào hoạt động chung tại các cơ sở giáo dục. Trong đó tập trung các nội dung quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế, khách sạn, nhà hàng, bến tàu, bến xe, nhà ga, trên các phương tiện giao thông công cộng. Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; quyền nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá; nghĩa vụ của người hút thuốc lá. Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; quy định cấm quảng cáo khuyến mại, tiếp thị thuốc lá dưới mọi hình thức; quy định cấm bán thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc. Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe nói chung và đối với các bệnh như ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD). Đặc biệt là phổ biến thông tin về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ sở giáo dục.

Cập nhật thường xuyên tài liệu, thông tin về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là các sản phẩm thuốc lá mới, thuốc lá nung nóng, shisha; lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, môi trường sống không có khói thuốc lá; chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đẩy mạnh công tác giáo dục về tác hại và phòng, chống tác hại của thuốc lá cho giáo viên, học sinh tại các cơ sở giáo dục; xây dựng tài liệu giáo dục và tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá phù hợp với các cấp học, bậc học.

Phát động chiến dịch truyền thông hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không khói thuốc 25/5 - 31/5, tập trung các hoạt động sau: Treo biển báo “CẤM HÚT THUỐC” tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá; đăng tải tin, bài nội dung về phòng, chống tác hại của thuốc lá lên Cổng thông tin điện tử, website của cơ sở giáo dục.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở, Chủ cơ sở giáo dục mầm non độc lập tự thực trên địa bàn quận thực hiện cơ quan, trường, lớp học không khói thuốc. Tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các hoạt động chính khóa (kỹ năng sống cho học sinh các cấp), ngoại khóa của nhà trường, sinh hoạt lớp hàng tuần. Nghiên cứu, xây dựng tài liệu giáo dục và truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá phù hợp với các cấp học, bậc học.

Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng môi trường không khói thuốc, lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các chương trình nâng cao sức khỏe tại các cơ sở giáo dục. Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ, tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, khen thưởng.

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: GDĐT.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Sỹ Tuyên